
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๗  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๖  ตลุาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๒  นาฬิกา 

ก่อนเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุม  นายพเิชษฐ์  เชื้อเมอืงพาน  รองประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และไดอ้นุญาตให้สมาชกิฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  เพื่อขอเปลี่ยน 
ระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้น าญัตติในระเบียบวาระที่  ๖.๒  ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก 
เรื่องรับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.  ๒๕๖๕ -  
๒๕๖๗  และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายชัยธวัช  ตุลาธน  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถาม   
ดังน้ัน  กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๕  (๑) 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชัยชนะ  เดชเดโช 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้ตอบ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรื่อง  ปัญหาการก่อสร้าง 
รถไฟทางคู่โครงการสายกรงุเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชมุ 
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สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เรื่อง  ปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายไชยา  
พรหมา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล  เรื่อง  ปัญหาการใช้ประโยชน ์
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุนเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ   
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  (นายสทุิน  คลังแสง)  เป็นผู้ตอบ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  
ตุลาคม  ๒๕๖๖ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  เรื่อง  ปัญหาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่พันธุ์ของปลาหมอสีคางด า   ถาม  นายกรัฐมนตรี    
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายไชยา  พรหมา)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวภัสริน  รามวงศ์  เรื่อง  แนวทางการยกเลิก
ภาษีผ้าอนามัย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   
(นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  เรื่อง  มาตรการดูแลราคา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์  (นายนภินทร  ศรีสรรพางค์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๓ - ๑๑.๓๒  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 
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๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  เรื่อง  สอบถามความคืบหน้า 
ของการจัดซื้อถังดับเพลิง   และมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายเกรียง  กัลป์ตินันท์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเฉลิมพงศ์  เเสงดี  เรื่อง  โครงการก่อสร้าง 
อุโมงค์ทางลอดกะทู้ - ป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เรื่อง  ปัญหาช้างป่า 
ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดระยอง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่   
๒๘  กันยายน  ๒๕๖๖  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม  และปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน 
ของงบประมาณงบกลาง  เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษา 
พระปริยัติธรรม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑   
ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่   ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖   
ถาม  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓  และ  ๔  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ 
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังน้ี 
๑) เรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบ 

พัทลุง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 

๒) เรื่อง  การแก้ไขสิ่งแวดล้อมของประเทศ  และจังหวัดพัทลุง 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๑)  และ  ๒)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 
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เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าเรื่องการขอถอนญัตติ  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. การขอถอนญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตั้งสถานกาสิโนและการพนันพื้นบ้านให้ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย  เพื่อสร้างรายได้และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ   
ซึ่ง  นายกันต์พงษ์  ประยูรศักดิ์   และนายนนท์  ไพศาลลิ้มเจริญกิจ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๖.๑๐)  ออกจากระเบียบวาระการประชุม   

เนื่องจากผู้เสนอได้มีหนังสือแจ้งขอถอนญัตตดิังกล่าวออกจากระเบียบวาระ
การประชุม  ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๑ 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวชุติมา  คชพันธ์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายจุลพงศ์  อยู่เกษ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายจุลพงศ์  อยู่เกษ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวชุติมา  คชพันธ์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายชัยเกษม  นิติสิริ 

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ 
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๖. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริม 
กระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวลม้าย  มานะการ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ 

๗. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุม
ก ากับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวกัลยพัชร  รจิตโรจน์  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ 
ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.  ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  
และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายฉัตรชัย  บางชวด  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และผู้แทนจากส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  ตอบชี้แจง  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ตามที่ที่ประชุมมีมติ  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)   
เพื่อแก้ปัญหาบ่อนพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ   
ซึ่ง  นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๒)  โดยที่ประชุมเห็นชอบ
ให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการอนุญาตการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร  (Entertainment   
Complex) และให้การพนันออนไลน์และการพนันท้องถิ่นถูกกฎหมาย  เพื่อสร้างรายได้
และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ซึ่ง  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์   
กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๒. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ส่งเสริมธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่ง  นายชัชวาลล์   
คงอุดม  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  อภิปราย   
โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
จ านวน  ๖๐  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมชัย  เลศิประสิทธิพันธ ์ ๒. พลต ารวจโท อัคราเดช  พิมลศร ี
 ๓. นายจาตุรนต์  ภักดีวานชิ ๔. นายจุลพันธ์  อมรวิวฒัน์ 
 ๕. นายสรวงศ์  เทียนทอง ๖. นายจักรพล  ตั้งสุทธธิรรม 
 ๗. นายศึกษิษฏ ์ ศรีจอมขวัญ ๘. หม่อมหลวงชโยทิต  กฤดากร 
 ๙. นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ ๑๐. นายไชยชนก  ชิดชอบ 
 ๑๑. นายอคัร  ทองใจสด ๑๒. นายประสาท  ตันประเสริฐ 
 ๑๓. นายณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช ๑๔. นายไผ่  ลิกค ์
 ๑๕. นายฉัตรนิ  จันทร์หอม ๑๖. นายรังสิมันต์  โรม 
 ๑๗. นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน ์ ๑๘. นายคริษฐ์  ปานเนียม 
 ๑๙. นายณัฐพงษ์  พพิัฒน์ไชยศิริ ๒๐. นายศทุธสทิธิ์  พจน์ฐศกัด์ิ 
 ๒๑. นายยอดชาย  พึ่งพร ๒๒. นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล 
 ๒๓. นายจรยทุธ  จตุรพรประสิทธิ ์ ๒๔. นางสาวรักชนก  ศรีนอก 
 ๒๕. นายนนท์  ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ๒๖. นายพงศธร  ไกรกาญจน์ 
 ๒๗. พลต ารวจตรี สพุิศาล  ภักดีนฤนาถ ๒๘. นายธันย์ชนน  ศรีอัษฎาวุธกุล 
 ๒๙. นายณัฐกร  วทิิตานนท ์ ๓๐. นายนิคม  บุญวิเศษ 
 ๓๑. นายโกศล  ปัทมะ ๓๒. นายจริวัฒน์  ศิรพิานิชย์ 
 ๓๓. นายภูมพิัฒน์  พชรทรพัย์ ๓๔. นายชูศักดิ์  คีรมีาศทอง 
 ๓๕. นายวารุจ  ศิริวฒัน ์ ๓๖. นายเทอดชาติ  ชัยพงษ ์
 ๓๗. นายสรุพจน์  เตาะเจรญิสุข ๓๘. นายพลากร  พิมพะนิตย์ 
 ๓๙. นายอคัรนันท์  กัณณ์กติตินันท์ ๔๐. นายกรวีร์  สาราค า 
 ๔๑. นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ๔๒. นายศุภชยั  นพข า 
 ๔๓. นายภราดร  ปริศนานันทกุล ๔๔. นายธนยศ  ทมิสุวรรณ 
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 ๔๕. นายสมัฤทธิ์  แทนทรพัย์ ๔๖. นายพลพรี์  สุวรรณฉว ี
 ๔๗. นายเอกราช  ช่างเหลา ๔๘. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 
 ๔๙. นายชัยทพิย์  กมลพันธท์ิพย์ ๕๐. นายอนันต์  ผลอ านวย 
 ๕๑. นายชัยมงคล  ไชยรบ ๕๒. นายจีรเดช  ศรวีิราช 
 ๕๓. นายชัชวาลล์  คงอุดม ๕๔. นายสันต์  แซ่ตั้ง 
 ๕๕. นายโกวิทย์  ธารณา ๕๖. นายสรรเพชญ  บุญญามณ ี
 ๕๗. นายศักด์ิสทิธิ์  ขาวทอง ๕๘. นายเสมอกัน  เทีย่งธรรม 
 ๕๙. นายสมบูรณ์  มว่งกล่ า ๖๐. นายอดศิักดิ์  แก้วมุงคณุทรพัย ์
  ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

ก่อนเลิกประชุม  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
สรุปผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  (ระหว่าง  ๓  กรกฎาคม - ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๖)  จากนั้นได้ให้ 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เชิญพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกา 
ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ให้ที่ประชุม
รับทราบ 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๕๕  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี   

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รักษาราชการแทน 
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